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เปดชองมหา'ลัยสมัครใจประเมิน 
 อว.แกกฎหมาย-สมศ.เรงคลอดเกณฑ เล็งหารือปธ.ทปอ.-ราชภัฏ-ราชมงคล 

 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รักษาการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา (ศธ.) เปดเผยความคืบหนาการสรรหาประธาน และ

คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วาขณะนี้ สมศ.ไดวางระบบประเมินรูปแบบใหมที่เนนการเขาไป

ประเมินอยางกัลยาณมิตรมากกวาจะมาจับผิด ขณะนี้มอบหมายใหนายเอกชัย กี ่สุขพันธ รักษาการประธานคณะกรรมการ สมศ.

ดำเนินการสรรหาประธาน และคณะกรรมการ สมศ.โดยเร็ว ทั้งนี ้ มองวาประธาน สมศ.ตองมีความสามารถ และเขาใจงานประเมิน

คุณภาพรูปแบบใหมที่ สมศ.กำลังทำอยู เพื่อใหการขับเคลื่อนงานตางๆ ของ สมศ.เดินหนาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตนจะพยายามผลักดัน

ให สมศ.ไดประธาน และคณะกรรมการครบถวนโดยเร็วที่สุด เพราะไมมีมาหลายปแลว 

นายเอกชัยกลาววา จะเรงสรรหาประธานและคณะกรรมการ สมศ.ใหเสร็จโดยเร็วที่สุด เบื้องตนทราบวาการสรรหาเสร็จเรียบรอยแลว 

ขึ ้นอยู กับการประชุม สมศ.ครั้งตอไป ที่ประชุมจะมีมติรับรองหรือไม อยางไรก็ตาม ในการประชุม สมศ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมยํ ้าถึ

ภาพลักษณใหมที่ตองเปนมิตร และการประเมินจะเปลี่ยนรูปแบบเปนดิจิทัลแพลตฟอรมมากขึ ้น นอกจากนี ้ ที่ประชุมรับทราบวา

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศรับรองให 

สมศ.เปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอกของอุดมศึกษา เพื่อใหการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาตอเนื่อง เปนไปตาม

เจตนารมณของ พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การอุดมศกึษา พ.ศ.2562 ซึ่งขณะนี้ถือวา สมศ.เปนหนวยประเมินเดียวที่

ไดรับการรับรองจาก กมอ. 

 นายเอกชัยกลาวตอวา เมื่อ กมอ.รับรองแลว สมศ.พัฒนาเกณฑประเมินใหสอดคลองกับที ่ อว.กำหนด นอกจากนี้ จะเชิญ

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และประธานที่ประชุม

คณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) มาใหความเห็นวาเคร่ืองมือที่ สมศ.จะประเมินมหาวิทยาลัยนั้นเปน

อยางไร และควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง เพื่อใหการประเมินสอดคลองกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะเห็น อยางไรก็ตาม การ

ประเมินมหาวิทยาลัยตอไปจะเปนการประเมินแบบสมัครใจ เพราะเดิมกอนที่มหาวิทยาลัยจะยายมาอยูในสังกัด อว.กฎหมายเดิมกำหนดไว

วา มหาวิทยาลัยจะตองไดรับการประเมินภายนอกทุก 5 ป แตเมื่อมหาวิทยาลัยอยูในสังกัด อว.ไดเปลี่ยนกฎหมายใหมใหเปนการประเมิน

ตามความสมัครใจ 

 "คาดวากระบวนการตางๆ จะแลวเสร็จภายใน 60 วัน สวนเกณณการประเมินที่ สมศ.ใชจะตองเปนเกณฑเดียวกับองคกร

ประเมินของนานาชาติ และการประเมินจะตองประเมินใหสอดคลองบริบทของแตละมหาวิทยาลัย สอดคลองกับการจัดแบงกลุม

มหาวิทยาลัยที่ อว.กำหนดไว 4 กลุม คือ 1.กลุมท่ีมุงยุทธศาสตรดานการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนาของโลก 2.กลุมที่มุงยุทธศาสตรดาน

การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมการสรางนวัตกรรม 3.กลุมที่มุงยุทธศาสตรดานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และ 4.กลุมที่มุงยุทธศาสตร

ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ดังนั้นการที่ สมศ.เขาไปประเมินใหมหาวิทยาลัย จะชวยใหมหาวิทยาลัยเตรียม

ตัวรับมือการประเมินจากหนวยงานระดับโลกได เหมือนกับการสอบเสมือนจริง ที่ชวยใหมหาวิทยาลัยรับมือการประเมินของหนวยงาน

นานาชาติตอไปได" นายเอกชัยกลาว 

ส่วนวิเทศสัมพันธแ์ละสืŐอสารองค์กร ได้จดัระบบขา่วสืŐอสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ทีŐ Ő http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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